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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

ผู้มาประชุม 
๑. นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. อ.ถนัด  บุญชัย ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๔. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๕. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๖. นายทินกร นําบุญจิตต์ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. นางอรวรรณ ชยางกูร ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๒. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบรหิาร 
๑๓. อ.วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๔. ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๕. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๖. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๗. อ.ทรงเกียรติ สังฆมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๘. อ.ปภัส ฉัตรยาลักษณ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๙. ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
  

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศ.ดร.ณรงค์ ป้ันน่ิม ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๒. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๓. นายปริญญา ปานทอง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๔. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นายนราธิป  ปากหวาน ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสาวมนสิชา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายอุดมศักด์ิ  ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. นายณรวัฒน์ ทวีเจริญพร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๙. อ.ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๐. รศ.ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๑. อ.ดร.รัชนีพร สุทธิภาศิลป์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๒. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๓. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๔. อ.ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๕. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๖. อ.อํานาจ โกวรรณ ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
๑๗. นางประไพ ปรีชา ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
๑๘. นางสาวกมลรัตน์ แสนใจงาม ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
๑๙. ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตร ี ผู้อํานวยการสํานักงานมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา 
๒๐. อ.ดวงใจ เนตรตระสูตร อาจารย์ประจําภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์
๒๑. อ.อรทยั  อินตา อาจารย์ประจําภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ 
๒๒. อ.เสกสรร ท้าวทุมมา อาจารย์ประจําภาควิชาสังคมศึกษา  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒๓. อ.ณกานต์ อนุกูลวรรธกะ อาจารย์ประจําภาควิชาสังคมศึกษา  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒๔. ผศ.จิตราภรณ์ สุทธาวาส อาจารย์ประจําภาควิชาสังคมศึกษา  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒๕. อ.ดร.มิกิ กัณณะ อาจารย์ประจาํภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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๒๖. อ.ดร.ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา อาจารย์ประจําภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒๗. ผศ.ดร.วรเชษฐ  สมมะณ ี อาจารย์ประจําภาควิชาคณิตศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒๘. รศ.บุญรัตน์ เกษมพิทักษ์พงค์ อาจารย์ประจําภาควิชาคณิตศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒๙. อ.ปวีณา ถ้ําแก้ว อาจารย์ประจําภาควิชาคณิตศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓๐. อ.วิเชษฐ์ สิงห์โต อาจารย์ประจําภาควิชาคณิตศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓๑. อ.จักรกริช ถ้ําแก้ว อาจารย์ประจําภาควิชาคณิตศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓๒. ผศ.ณรงค ์ สุขประเสริฐ อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓๓. อ.ว่าที่ร้อยตรีสุวัฒนวงศ์ พันเพ็ชร อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
๓๔. ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี อาจารย์ประจําภาควิชาคอมพิวเตอร์  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓๕. ผศ.พรวนา รัตนชูโชค อาจารย์ประจําภาควิชาคอมพิวเตอร์  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓๖. นายรณกฤต ซอนเสน นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓๗. นายวีระวัฒน์ วัฒนะปัญญาศลิป์ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
 นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดประชุม โดยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
มีมติอนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยบันทึกเสียงการประชุมเพ่ือใช้ประกอบการจัดทํารายงาน 
การประชุมและเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ บุคคลอ่ืนในท่ีประชุมไม่อนุญาตให้ทําการบันทึกเสียงการประชุม  
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 
 ๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานท่ีประชุม 
 
  ๑.๑.๑ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง 

ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ มกราคม ๒๕๖๐ 
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 นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 
๘ แห่ง ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ได้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี พร้อมทั้งได้รับคําชมเชย 
จากผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๗ แห่ง และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดช่วง
ระยะเวลาของการดําเนินงานมีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหา 
เฉพาะหน้าได้อย่างดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมน้ีอย่างเต็มที่ จึงขอขอบคุณกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ที่ร่วมแรงร่วมใจ ทุ่มเท เสียสละเวลา เพ่ือมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่   
 และในปีต่อ ๆ ไป มหาวิทยาลัยต้องนําข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงและพัฒนา  
พร้อมทั้งวางแผนการดําเนินงานในปีต่อไปให้ดีย่ิงขึ้นกว่าเดิม เพ่ือโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
จะได้รับงบประมาณสนับสนุนการสร้างหอประชุมที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมเพ่ือรองรับนักศึกษาและบุคลากร
สําหรับเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรต่อไป สิ่งที่สําคัญที่สุดและคาดว่าไม่น่าจะ
เกินศักยภาพของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การดําเนินการ 
ด้านสถานที่และสวัสดิการด้านต่าง ๆ หากเป็นไปได้ควรดําเนินการเองทั้งหมด โดยใช้ประสบการณ์ 
ความสามารถ และความเช่ียวชาญของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร เช่น งานต้นไม้และดอกไม้ประดับ 
บริเวณพ้ืนที่จัดงาน ควรให้คณะเทคโนโลยีการเกษตรดูแลรับผิดชอบ งานดอกไม้ในหอประชุมและอาหาร
สําหรับจัดเลี้ยง ควรให้ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ดําเนินการ ทั้งน้ี เพ่ือให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีประสบการณ์ 
เกิดทักษะในการปฏิบัติและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง อีกทั้งยังช่วยมหาวิทยาลัยประหยัดค่าใช้จ่ายได้
ค่อนข้างมาก สามารถเป็นองค์กรที่พ่ึงพาตนเองได้ ทําให้เห็นถึงหลักความพอเพียง ตามแนวพระราชดําริของ 
ในหลวง รัชกาลที่ ๙ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

รับทราบ  
  

๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 
 

๑.๒.๑ รายงานผลการดําเนินงานพธิีพระราชทานปริญญาบัตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แหง่ ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ มกราคม ๒๕๖๐  

 
 อาจารย์ถนัด บุญชัย ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน่งแจ้งที่ประชุมว่า พิธีพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าวสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ เป็นอย่างสูง  
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งนับได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่สําคัญของมหาวิทยาลัย  
  



๕ 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดําเนินการฝึกซ้อมบัณฑิตและความพร้อมในส่วนพิธีต่าง ๆ ต้ังแต่วันที่ 
๒ – ๕ มกราคม ๒๕๖๐ และบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง ๘ แห่ง จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ดังน้ี 
  วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จํานวน ๔,๓๒๑ คน   
  วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
    รอบสอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
  วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
    รอบสอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
  วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ รอบแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
    รอบสอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
 ทั้งน้ี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีความห่วงใยประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จฯ จึงได้พระราชทานอาหาร 
และเครื่องด่ืมให้กับประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จฯ ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐  
โดยพระองค์ได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องมงคล
อย่างย่ิง สําหรับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นมหาวิทยาลัยจะนําไปปรับปรุงและดําเนินการแก้ไขในปีต่อไป  
ซึ่งรับทราบข้อมูลเบ้ืองต้นว่ารอบต่อไปของการพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
นั้น อยู่ระหว่างเดือนเมษายน – พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งหากรับทราบกําหนดการที่แน่นอนแล้วจะนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  
 

๑.๒.๒ การแสดงความยินดี กับ ดร.ถนอม อินทรกําเนิด  
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ได้รับรางวัล “ผู้มีคุณปูการต่อการศึกษาของชาติ ประจําปี ๒๕๖๐” จากคุรสุภา  

 
 อาจารย์ถนัด บุญชัย ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่งแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยคุรุสภา โดยคณะกรรมการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา
ของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ดําเนินการสรรหาบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีดําเนินงานหรือจัดกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการพัฒนา
และการเปลี่ยนแปลงต่อการศึกษาอย่างกว้างขวาง และการดําเนินงานหรือกิจกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
ของการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติจนเป็นที่ประจักษ์ชัดและเป็นที่ยอมรับ 
ของสังคม เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณให้สาธารณชนได้รับรู้ และร่วมยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ  
 โดยคณะกรรมการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคล
และนิติบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจําปี ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว และ 
มีกําหนดเข้ารับรางวัลฯ ดังกล่าว ในพิธีการงานวันครู ครั้งที่ ๖๑ ตรงกับวันอังคาร ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐  
ณ หอประชุมคุรุสภา ดังน้ี 
  



๖ 
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  ๑. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) 
เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม 

  ๒. นายวิวัฒน์ ศัลยกําธร 
  ๓. นายพะนอม แก้วกําเนิด 
  ๔. นายถนอม อินทรกําเนิด 
  ๕ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 
 
 ในการน้ี ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติเป็นตัวแทน
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบของที่ระลึก แด่ นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เพ่ือเป็นการแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ และแสดงความยินดี กับ ดร.ถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศกึษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

๑.๒.๓ มอบโล่เกียรติยศ แด่ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง  

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เ น่ืองด้วยผู้ ช่วยศาสตราจารย์สัญญา สะสอง  
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการดํารง
ตําแหน่งสามปี ต้ังแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจึงขอขอบคุณประธานสภาคณาจารย์ 
และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ที่ได้ทุ่มเทและเสียสละอย่างสูงในการปฏิบัติหน้าที่  
เป็นคุณประโยชน์อย่างย่ิงต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ในการน้ี นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย ได้มอบโล่เกียรติยศ ให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สัญญา สะสอง “ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ” กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง เพ่ือเป็น
เกียรติประวัติสืบไป  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ การมอบโล่เกียรติยศ แด่ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่งสามปี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่  
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 
  



๗ 
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๑.๒.๔ การมอบสัมฤทธิบัตรให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการและได้รับเงนิประจําตําแหน่ง จํานวน ๒ ราย  

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เห็นชอบให้อาจารย์
มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม ่จํานวน ๒ ราย ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการและได้รับเงินประจําตําแหน่ง ได้แก่ 
  ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวนา รัตนชูโชค อาจารย์ประจําภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยมีผลงานที่ได้รับให้เลื่อนตําแหน่ง
ทางวิชาการ จํานวน ๒ รายการ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “ระบบปฏิบัติการ” และตํารา เรื่อง 
“การโปรแกรมบนเวิลด์ไวด์เว็บ”  
 ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก สุวรรณศรี อาจารย์ประจําภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยมีผลงานที่ได้รับให้เลื่อนตําแหน่ง 
ทางวิชาการ จํานวน ๒ รายการ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “ระบบการจัดการฐานข้อมูล” และ
ตํารา เรื่อง “โครงสร้างข้อมูล” 
 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
  ขอความอนุเคราะห์ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ได้ดําเนินการ 
ช่วยดูแล สร้างความรู้ พัฒนาความสามารถของคณาจารย์ให้มีผลงานเพ่ิมขึ้น ซึ่งทราบว่ามหาวิทยาลัยได้ให้ 
การสนับสนุนและดําเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเต็มที่ และจากผลการประเมินคุณภาพภายในทําให้ทราบว่า
มหาวิทยาลัยได้รับการชมเชยจากคณะกรรมการผู้ประเมินว่าได้ให้การสนับสนุนอาจารย์ในการทํางานผลงาน 
ทางวิชาการค่อนข้างดี อย่างไรก็ตามคณะกรรมการฯ ควรดําเนินการติดตามอย่างต่อเน่ือง 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ การมอบสัมฤทธิบัตรให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ผ่านความเห็นชอบ 
จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการและได้รับเงินประจําตําแหน่ง ของผู้ช่วยศาสตราจารย์
พรวนา รัตนชูโชค และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก สุวรรณศรี อาจารย์ประจําภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 

๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

๑.๓.๑ การแสดงความยินดีกับนักศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัล
ในการแข่งขันการประกวดต่าง ๆ ดังน้ี 
  



๘ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

  ๑) นายวีระวัฒน์ วัฒนปัญญาศิลป์ นักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวงดีเด่น ในโครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง 101”  
๗๐ ปี รัชกาลที่ ๙ ของพวกเราชาวไทย ดาวเด่นบัวหลวง รุ่นที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ กรุงเทพมหานคร โดยมี อาจารย์สมศักด์ิ พรมจักร 
อาจารย์ประจําภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ๒) นายธีรภัทร ชัยยะ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนายรณกฤต ซอนเสน 
นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ในนาม ทีม 9 CMRU ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขัน “ซูโม่หุ่นยนต์ SumoBot Compettition  
รุ่น Remote Controlled Robots (หุ่นควบคุมด้วยสัญญาณวิทยุ) เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
ณ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี ปานซาง อาจารย์คชพันธ์ บุญคง อาจารย์
พงศธร ฟองตา และอาจารย์ประธาน คําจินะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา   

จึงขอแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและแสดงความยินดีกับนักศึกษากลุ่มดังกล่าว รายละเอียด 
ตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับทราบ การแสดงความยินดีกับนายวีระวัฒน์ วัฒนปัญญาศิลป์ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ นายธีรภัทร ชัยยะ และนายรณกฤต ซอนเสน นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

๑.๓.๒ แนะนําผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยอาจารย์บรมศักด์ิ กลั่นเรืองแสง ผู้อํานวยการ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ได้หมดวาระ ต้ังแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไปน้ัน เพ่ือให้การบริหารราชการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑)  
และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ว่าด้วย สํานักงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๖ ดังน้ัน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงแต่งต้ังนายนราธิป ปากหวาน เป็นผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
  

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ นายนราธิป ปากหวาน เป็นผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่  
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  
 
  



๙ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

  ๑.๓.๓ จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 
ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๐ 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการดําเนินการจัดทําจดหมายข่าว 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร/กิจกรรม และมติสภามหาวิทยาลัยที่เป็นประเด็นสําคัญ ๆ ให้บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ และผู้ที่สนใจได้รับทราบ  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๓ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ   
  

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๐  
 
  ๑.๓.๔ วารสารพงิค์ราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ปีที่ ๑๓ ฉบบัที่ ๑๒ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทําวารสารพิงค์ราชภัฏ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๒ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม และนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เป็นประเด็นสําคัญ ๆ ให้บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้ที่สนใจได้รับทราบ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๔ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ   
  

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ และขอช่ืนชมว่าวารสารพิงค์ราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ 
๑๒ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ น้ี จัดทําได้ดีมาก มีเน้ือหาดีและครอบคลุมทุกเรื่อง  
 
  ๑.๓.๕ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  

เชิญร่วมทาํบญุทอดผา้ป่าสามัคคเีพื่อการศึกษา 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ได้กําหนดจัดทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษา เพ่ือจัดหาทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษา 
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมทําบุญ
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษาดังกล่าวตามจิตศรัทธา โดยมีกําหนดทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันอังคาร  
ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศาลาพระพุทธจตุรทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตําแหน่งแจ้งที่ประชุมว่า เป้าหมายของการจัดกิจกรรมครั้งน้ี วางเป้าหมายยอดเงินร่วมทําบุญไว้ จํานวน 
๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการฯ ต้องการทํากิจกรรมที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ 
แก่นักศึกษา ในการน้ีจึงขอเชิญชวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาและสถานที่
ดังกล่าว สําหรับการให้ทุนนักศึกษาจะยึดถือแนวปฏิบัติที่ดําเนินการมาเป็นประจําทุกปี ทั้งน้ี ในปีที่ผ่านมา 
ได้พัฒนาเพ่ิมการให้ทุนแก่นักศึกษา ช้ันปีที่ ๑ จํานวน ๑๐๐ ทุน และเพ่ิมทุนอาหารกลางวัน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท 
ต่อภาคการศึกษา  



๑๐ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. กองพัฒนานักศึกษาควรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ เน่ืองจากยังมีนักศึกษาที่มีความ

ต้องการความช่วยเหลืออีกจํานวนมาก  
 ๒.  ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลควรนําเสนอข้อมูลเปรียบเทียบจํานวน

นักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และจํานวนนักศึกษาที่ผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๘ กับปีการศึกษา ๒๕๕๙  
  

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ และขอเชิญชวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมทําบุญในกิจกรรมทอดผ้าป่า
สามัคคีเพ่ือการศึกษา และมอบผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลจัดทําข้อมูลเปรียบเทียบจํานวน
นักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และจํานวนนักศึกษาที่ผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๘ กับปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทํารายงานการ
ประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานการประชุมไป
พร้อมกับการจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม และขอแก้ไขดังน้ี 
 ๑. หน้า ๒๙ บรรทัดที่ ๒๒ แก้ไขข้อความ ดังน้ี 

จากเดิม “... และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป น้ัน” 
แก้ไขเป็น “... และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป น้ัน” 

 ๒. หน้า ๓๙ บรรทัดที่ ๒๘  - ๒๙ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ ดังน้ี 
  จากเดิม “...โดยให้นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปดําเนินการแก้ไข
ปรับปรุงให้เรียบร้อยเสียก่อน” 
  แก้ไขเป็น “...โดยให้นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปดําเนินการแก้ไข
ปรับปรุงให้เรียบร้อยเสียก่อนตัดข้อความคําว่า “พร้อมด้วยดอกเบ้ียร้อยละ ๗.๕ ต่อปี” ในข้อ ๔ วรรคสาม 
บรรทัดที่สี่ ออก” 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามท่ีแก้ไข  
 

  



๑๑ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๒.๒ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทํารายงานการ
ประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานการประชุมไป
พร้อมกับการจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙  

  
รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม และขอแก้ไขดังน้ี 
 ๑. หน้า ๕๒ บรรทัดที่ ๑๗ เพ่ิมเติมข้อความ ดังน้ี 
  จากเดิม “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗...” 
  แก้ไขเป็น “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗...” 

 ๒. หน้า ๕๒ บรรทัดที่ ๒๔ เพ่ิมเติมข้อความ ดังน้ี 
  จากเดิม “...พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗...” 
  แก้ไขเป็น “...พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗...” 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามที่แก้ไข และ 

ให้นําเอาบันทึกถ้อยคําทักท้วงในรายงานการประชุม วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ แนบท้ายรายงานการ
ประชุม 

 
ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 
 - ไม่ม ี- 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 ๔.๑ พิจารณาเรื่องนโยบายหรือระดมความคิด 
 
  - ไม่ม ี- 
 

๔.๒ พิจารณาแต่งต้ัง 
 
  ๔.๒.๑ แต่งต้ังกรรมการประจําสํานกั จากผู้ทรงคณุวุฒิ จํานวน ๔ สํานัก 

๑) สํานักทะเบียนและประมวลผล 
๒) สํานักดิจิทลัเพื่อการศึกษา 
๓) สํานักหอสมุด 
๔) สํานักศลิปะและวัฒนธรรม  



๑๒ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยขอถอนการแต่งต้ังกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนาออกไปก่อน แล้วขอเพ่ิมระเบียบการแต่งต้ังกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

จากนั้นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา ๔๓  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก และการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน สํานัก พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังกรรมการประจําสํานัก  
จากผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๔ สํานัก ได้แก่ ๑) สํานักทะเบียนและประมวลผล ๒) สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  
๓) สํานักหอสมุด และ ๔) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 สํานักศิลปะและวัฒนธรรมควรเพ่ิมเติมผู้เช่ียวชาญด้านศาสนาเข้ามาเป็นกรรมการประจําสํานักด้วย 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 ๑. อนุมัติรายช่ือผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจํา
สํานักทะเบียนและประมวลผล ทั้ง ๗ ราย โดยมอบหมายให้อธิการบดีดําเนินการทาบทามตามลําดับจนได้
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๔ ราย แล้วนําเสนอรายช่ือให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังต่อไป 
 ๒. อนุมัติรายช่ือผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจํา
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ทั้ง ๖ ราย โดยมอบหมายให้อธิการบดีดําเนินการทาบทามตามลําดับจนได้
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๔ ราย แล้วนําเสนอรายช่ือให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังต่อไป 
 ๓. อนุมัติรายช่ือผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจํา
สํานักหอสมุด ทั้ง ๖ ราย โดยมอบหมายให้อธิการบดีดําเนินการทาบทามตามลําดับจนได้ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 
๔ ราย แล้วนําเสนอรายช่ือให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังต่อไป 
 ๔. อนุมัติรายช่ือผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจํา
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ทั้ง ๖ ราย โดยมอบหมายให้อธิการบดีดําเนินการทาบทามตามลําดับจนได้
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๔ ราย แล้วนําเสนอรายช่ือให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังต่อไป 
 
 ๔.๒.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน ๓ คณะ 

๑) คณะครศุาสตร ์
๒) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา ๔๓ แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะ 
จํานวน ๓ คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 



๑๓ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 ๑. อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ จํานวน ๑๐ ราย รายละเอียดตาม 
(ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 
  ๑) รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  

เป็น ประธานกรรมการ 
  ๒) ผศ.ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ หัวหน้าภาควิชาการศึกษาพิเศษ 

เป็น กรรมการ 
  ๓) อ.สาโรจน์ สอาดเอ่ียม หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการศกึษา 

เป็น กรรมการ 
  ๔)  อ.สุวินัย น่วมเจริญ คณาจารย์ประจํา 

เป็น กรรมการ 
  ๕) อ.ว่าที่เรือตรีอภิสิทธ์ิ ชัยมัง คณาจารย์ประจํา 

เป็น กรรมการ 
  ๖) คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็น กรรมการและเลขานุการ 
  ๗) อ.ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๘) นายสัณห์ธนัช ไชยลังการ์ หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๙) นางอุบล มาตัน เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๐) นายสุรชาติ ถึงกาศ เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
 
  โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ และกฎระเบียบอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง และตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
 ๒. อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน ๘ ราย 
รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 
  ๑) ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  

เป็น ประธานกรรมการ 
  ๒) ผศ.บัญชา อินทะกูล หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร 

เป็น กรรมการ 
  ๓) อ.ธิดารัตน์ เปรมประสพโชค หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมการเกษตร 

เป็น กรรมการ 
  ๔)  อ.ธนมนต์ ธนรัตนพิมลกุล คณาจารย์ประจํา 

เป็น กรรมการ 
  ๕) อ.วชิรนนท์ แก้วตาปี คณาจารย์ประจํา 

เป็น กรรมการ 
  ๖) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็น กรรมการและเลขานุการ 



๑๔ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

  ๗) อ.นริศรา วิชิต รองคณบดีงานบริหารและแผนงาน 
เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๘) นางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 

 
  โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ และกฎระเบียบอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง และตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
 ๓. อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน ๑๑ ราย 
รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 
  ๑) รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  

เป็น ประธานกรรมการ 
  ๒) อ.ดร.ปมณฑ์ ภูมาศ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

เป็น กรรมการ 
  ๓) ผศ.ดร.บูรพา สิงหา หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

เป็น กรรมการ 
  ๔)  ผศ.ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์ คณาจารย์ประจํา 

เป็น กรรมการ 
  ๕) อ.ว่าที่ร้อยตรีธฤษ เรือนคํา คณาจารย์ประจํา 

เป็น กรรมการ 
  ๖) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น กรรมการและเลขานุการ 
  ๗) อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๘) นางกนกวรรณ พวงลังกา หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๙) นางศิริพร ปัญญาอินทร ์ เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
  ๑๐) นางรุ่งทิวา แซ่แต้ เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
  ๑๑) นางสุภาพร ปิลันธนดิลก เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
 
  โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ และกฎระเบียบอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง และตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
  



๑๕ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๔.๒.๓ แต่งต้ังกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) 
 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา

มหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ที่แต่งต้ังจากกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ว่างลงจํานวนสองตําแหน่ง บัดน้ี 
ได้มีการดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําใหม่แล้ว โดยเริ่มวาระการดํารงตําแหน่ง 
ต้ังแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การอุทธรณ์โทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๖ 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) แทนตําแหน่งที่ว่าง  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 อนุมัติให้แต่งต้ังกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ตามข้อบังคับ 
สภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย การอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๖ (๓) วรรคสาม จํานวน ๒ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ 
ดังน้ี 

๑. อ.ดร.สมศักด์ิ บุญแจ้ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
เป็น กรรมการ 

๒. อ.เกศินี ศรีรัตน์ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
เป็น กรรมการ 

  โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ว่าด้วย การอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎระเบียบอ่ืนที่เก่ียวข้อง และตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
 ๔.๒.๔ แต่งต้ังกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ (ก.ง.ส.) จากผู้ทรงคณุวุฒิ 
 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ 

และ มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) จากผู้ทรงคุณวุฒิ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  ๔ .๒ .๔ 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
  



๑๖ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ลําดับที่ ๑ เหมาะสม แต่ทั้งน้ี บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากสํานักงบประมาณ 

เช่นเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเช่ียวชาญด้านงบประมาณอยู่แล้ว จึงเห็นว่า 
ไม่ควรนํามาพิจารณา ประกอบกับเพ่ือให้ได้ผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลาย และควรเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ด้านธุรกิจ จะทําให้มีมุมมองที่กว้างและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติรายช่ือผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้ง ๙ ราย โดยมอบหมายให้อธิการบดีดําเนินการทาบทามลําดับที่ ๒, ๔, ๕, ๖, 
๗, ๘ และ ๙ ตามลําดับ จนได้ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒ ราย แล้วนําเสนอรายช่ือให้นายกสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแต่งต้ังต่อไป 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ขออนุญาตท่ีประชุมเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระที่ ๕.๘ คําสั่งเรียกให้ทํา
คําให้การแก้คําฟ้อง คดีหมายเลขดําที่ บ. ๕๘/๒๕๕๙ ของศาลปกครองเชียงใหม่ เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  
เป็นระเบียบวาระที่ ๔.๒.๕ เรื่องพิจารณาแต่งต้ัง  
 
  ๔.๒.๕ คําสั่งเรียกให้ทําคาํให้การแก้คําฟ้อง คดีหมายเลขดําที่ บ. ๕๘/๒๕๕๙ 

ของศาลปกครองเชียงใหม่ 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีจ่าสิบตรีจอห์นนพดล วศินสุนทร อดีตพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ได้ฟ้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่ กรณีคดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย น้ัน บัดน้ีศาลปกครองเชียงใหม่ ได้มีคําสั่งเรียกให้ทําคําให้การแก้คําฟ้องย่ืนต่อศาลภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับคําสั่งน้ีคือ ต้ังแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งจะครบกําหนดการย่ืนคําให้การต่อศาล ในวันที่ 
๒๖ มกราคม ๒๕๖๐  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๕ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 เห็นควรมอบให้นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ เน่ืองจากเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายกสภามหาวิทยาลัย 
ดําเนินการจัดส่งเอกสารให้ศาลปกครองตามที่เคยร้องขอมาก่อนหน้าน้ี 

 
มติสภามหาวิทยาลัย  
 ๑.  มอบนายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ เป็น ประธานกรรมการ ทําคําให้การแก้คําฟ้อง และมอบ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยประสานประธานกรรมการให้ได้รายช่ือกรรมการอื่น เลขานุการ และผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการประชุม เพ่ือนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังต่อไป  

 ๒.  มอบอํานาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจลงนามในหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ 
เก่ียวกับคดีน้ี จนกว่าคดีจะถึงที่สุด 



๑๗ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

๔.๓ พิจารณาเรื่องการศึกษา 
 
 ๔.๓.๑ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี (๕ ปี) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับปรุง

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสภาวิชาการในคราวประชุม 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้ผู้พัฒนาหลักสูตร 
นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ ไปปรับปรุงแก้ไข แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน  
 บัดน้ีผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขอนําเสนอหลักสูตรครุศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
ตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสาร 
หมายเลข ๔.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ควรพัฒนาให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาทักษะให้บัณฑิตที่สําเร็จ

การศึกษาในหลักสูตร สามารถสอนนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียนที่มีนักเรียนต่างชาติได้ 
 ๒. ควรตรวจสอบการเรียงหน้าเอกสารให้ถูกต้อง โดยเฉพาะหน้า ๔๒ – ๔๕  
 ๓. ควรตระหนักและมุ่งเน้นคุณภาพการผลิตครูผู้สอนทางด้านวิทยาศาสตร์ เน่ืองจากสถิติของ

โรงเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาในขณะน้ีขาดแคลนครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์อย่างมาก โดยเฉพาะครูผู้สอน 
วิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา เน่ืองจากบัณฑิตไม่สามารถสอบผ่านเกณฑ์การสอบบรรจุเข้ารับราชการได้  

 ๔. ควรตัดข้อ ๒.๓.๑ หน้า ๑๑ ออก เน่ืองจากรายละเอียดในข้อ ๒.๓.๑ เป็นปัญหาการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนนําเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 

 
 ๔.๓.๒ หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรเชษฐ สมมะณี อาจารย์ประจําภาควิชาคณิศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้ผู้พัฒนาหลักสูตรนําข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาวิชาการ ไปปรับปรุงแก้ไข แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน  



๑๘ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

บัดน้ีผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขอนําเสนอหลักสูตรครุศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
ตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสาร 
หมายเลข ๔.๓.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ควรพัฒนาให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาทักษะให้บัณฑิตที่สําเร็จ

การศึกษาในหลักสูตร สามารถสอนนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียนที่มีนักเรียนต่างชาติได้ 
 ๒. ควรพิจารณาและตรวจสอบการระบุปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าให้รอบคอบ ไม่ควรนําปัญหา

ของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมาระบุในหัวข้อดังกล่าว 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนนําเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 
 ๔.๓.๓ หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศึกษา (๕ ปี)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราภรณ์ สุทธาวาส อาจารย์ประจําภาควิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้ผู้พัฒนาหลักสูตรนําข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาวิชาการ ไปปรับปรุงแก้ไข แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน  

บัดน้ีผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขอนําเสนอหลักสูตรครุศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
ตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสาร 
หมายเลข ๔.๓.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ควรพัฒนาให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาทักษะให้บัณฑิตที่สําเร็จ

การศึกษาในหลักสูตร สามารถสอนนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียนที่มีนักเรียนต่างชาติได้ 
 ๒. ควรปรับปรุงการจัดเรียง ช่วงปี พ.ศ. ของประสบการณ์การทํางานให้เป็นมาตรฐานท่ัวไป 

โดยจัดเรียงช่วงปี พ.ศ. จากน้อยไปหามาก เช่น พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘  
 ๓. ควรปรับปรุงข้อความหน้า ๘ ข้อ ๒.๒.๒ ให้เป็นประโยคเดียวกัน 
 ๔. ควรพิจารณาและตรวจสอบการระบุปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าให้รอบคอบ ไม่ควรนําปัญหา

ของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมาระบุในหัวข้อดังกล่าว 
 



๑๙ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนนําเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 

 
 ๔.๓.๔ หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (๕ ปี) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสุ วัฒนวงศ์ พันเพ็ชร อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสภาวิชาการ
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติ 
ให้ผู้พัฒนาหลักสูตรนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ ไปปรับปรุงแก้ไข แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป น้ัน  

บัดนี้ผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขอนําเสนอหลักสูตรครุศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
ตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสาร 
หมายเลข ๔.๓.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑. รายวิชาเป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) หรือไม่ ประกอบกับมหาวิทยาลัยเองควรแจ้งไปยัง สพฐ. เช่นกันว่ามหาวิทยาลัย
ได้ผลิตหลักสูตรดังกล่าว เพ่ือให้ สพฐ. ได้บรรจุไว้ในหลักสูตรของ สพฐ. ด้วย  
 ๒. ควรปรับวิธีการเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย เน่ืองจากระบุไว้
ค่อนข้างกว้าง จึงไม่สามารถทราบได้ว่าหลักสูตรน้ีผลิตอะไร และควรจะระบุให้เห็นชัดเจนต้ังแต่ตอนต้น 
ว่ามีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างไร เพราะเหตุใด และปรับปรุงแล้วดีขึ้นกว่าหลักสูตรเดิมอย่างไร 
 ๓. ปัจจุบันความเช่ือมั่นในการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเริ่มลดลง เน่ืองจากว่าบัณฑิต 
ที่สําเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพแล้วเจ้าของกิจการสะท้อนข้อมูลกลับมาว่าทํางานไม่ค่อยเป็น เช่น  
ครูด้านดนตรี สามารถสอนได้แต่ทฤษฎีดนตรีเท่าน้ันแต่ไม่สามารถสอนทักษะการเล่นดนตรีได้ ครูอุตสาหกรรมศิลป์ 
สามารถสอนได้แต่การจัดการ แต่ไม่สามารถสอนทักษะทางช่างต่าง ๆ ได้ เป็นต้น  
 ๔. ควรพิจารณาการบริหารจัดการกลุ่มวิชาเลือกและกลุ่มวิชาเอกอย่างรอบคอบ เน่ืองจาก
หากปล่อยให้นักศึกษามีวิชาเอกเลือกมากเกินไปจะทําให้นักศึกษาไม่ได้รับประโยชน์จากหลักสูตรเท่าที่ควร 
เพราะนักศึกษาอาจเลือกวิชาที่สามารถศึกษาได้ง่าย มากกว่าที่จะเลือกรายวิชาที่เป็นวิชาเฉพาะและศึกษาได้
ค่อนข้างยาก 
 ๕.  ควรระบุคุณลักษณะที่โดดเด่นของบัณฑิตที่จะสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาชีพน้ัน ๆ  
โดยอาจระบุเพ่ิมเติมลงไปในส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์ หรือส่วนที่ ๔ เรื่องการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ
นักศึกษา ควรระบุให้ละเอียดและชัดเจนย่ิงขึ้น ในหมวด ๔ ข้อ ๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 



๒๐ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย และมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนนําเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาต่อไป 

 

 ๔.๓.๕ หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย (๕ ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

อาจารย์ดวงใจ เนตรตระสูตร อาจารย์ประจําภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ นําเสนอ 
ที่ประชุมว่า ด้วยคณะครุศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้ผู้พัฒนาหลักสูตรนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
ไปปรับปรุงแก้ไข แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน  

บัดน้ีผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขอนําเสนอหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียด
ตามเอกสาร หมายเลข ๔.๓.๕ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ควรปลูกฝังทัศนคติด้านความรักให้กับนักศึกษาให้มาก เน่ืองจากไม่มีการสอนใด สอนได้ดี
เท่ากับการสอนด้วยความรัก ความเมตตา 
 ๒. ปัจจุบันประเทศไทยขาดแคลนครูด้านปฐมวัยอย่างมาก ทั้งที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  
ผลิตบัณฑิตทางปฐมวัยต่อปีค่อนข้างมาก จึงอยากให้ทางมหาวิทยาลัยสร้างจิตสํานักให้บัณฑิตรักในสายวิชาชีพ 
สําเร็จการศึกษาออกไปแล้วควรนําความรู้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามาออกไปประกอบอาชีพ
เพ่ือสร้างประโยชน์และสร้างอนาคตให้กับประเทศชาติต่อไป ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลต่าง ๆ โดยเฉพาะ 
โรงเรียนอนุบาลเอกชนจะไม่ค่อยมีครูที่สําเร็จทางด้านปฐมวัยโดยตรงมาทํางาน จึงมีความจําเป็นและเป็นความต้องการ
อย่างมากท่ีต้องการจะได้ผู้ที่สําเร็จการศึกษาด้านปฐมวัยโดยตรงไปสอนนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งเป็นเหตุ
ทําให้เด็กนักเรียนขาดโอกาสท่ีจะได้เรียนกับครูที่สําเร็จการศึกษาด้านปฐมวัยอย่างมีคุณภาพโดยตรง  
 ๓. มหาวิทยาลัยควรศึกษาและหาแนวทางเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง  
เป็นหน้าที่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คณบดี และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ที่จะต้องทําการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ว่าปัจจุบันมีเด็กนักเรียนในระดับปฐมวัยจํานวนเท่าใด เด็กที่เข้าเรียนในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษามีจํานวนเท่าใด ไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษามีจํานวนเท่าใด ครูที่สอน 
ในโรงเรียนระดับประถมศึกษามีจํานวนเท่าใด และยังขาดแคลนอีกจํานวนเท่าใด ครูที่บรรจุแล้วแต่ไม่ได้ 
สําเร็จการศึกษาปฐมวัยมา มหาวิทยาลัยต้องช่วยพัฒนาทักษะด้านปฐมวัยจํานวนเท่าใด มหาวิทยาลัย 
ควรเอาใจใส่และต้องหยิบยกมาพิจารณากันอย่างจริงจังสักครั้ง มิเช่นน้ันจะตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ 
ของชาติไม่ทัน 
 ๔. ควรตรวจสอบและแก้ไขการพิมพ์ช่ือประเทศ ในผลงานวิจัย หน้า ๒๐๓ ให้ถูกต้อง 
 
  



๒๑ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
และมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนนําเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 

 
 ๔.๓.๖ หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (๕ ปี) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
อาจารย์อรทัย อินตา อาจารย์ประจําภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ นําเสนอ 

ที่ประชุมว่า ด้วยคณะครุศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้ผู้พัฒนาหลักสูตรนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
ไปปรับปรุงแก้ไข แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน  

บัดน้ีผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขอนําเสนอหลักสูตรครุศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
ตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๔.๓.๖ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ควรฝึกทักษะให้นักศึกษาออกเสียงอักขระให้ถูกต้องและชัดเจน เพราะต้องเป็นแม่แบบ 
ให้เด็ก ๆ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไป ทั้งน้ี การออกเสียงอักขระต่าง ๆ ในปัจจุบันน้ัน ในบางครั้งแยกไม่ออก
ว่าออกเสียงอย่างไรผิดและออกเสียงอย่างไรถูก  
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนนําเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 

 
 ๔.๓.๗ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๘ ระดับสถาบัน 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี ผู้อํานวยการสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 

นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สํานักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินงานประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประจําทุกปี
การศึกษาอย่างต่อเน่ืองน้ัน ทั้งน้ี ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ สํานักงานมาตรฐานฯ ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน เรียบร้อยแล้ว  
  



๒๒ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น มหาวิทยาลัย 
จึงขอนําเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ระดับสถาบัน ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๗ 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑. ควรแก้ไขการบรรลุเป้าหมายของตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒ ให้ถูกต้อง 
 ๒. มหาวิทยาลัยควรสํารวจดูว่าเพราะเหตุใดถึงมีคนเสนอผลงานน้อย และผ่านการประเมินน้อย 
ทั้ง ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการในเรื่องน้ีอย่างจริงจังและมีโครงการอบรมค่อนข้างมาก ซึ่งประธานสภาคณาจารย์ 
และข้าราชการ ควรจะทําการสํารวจความต้องการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยด้วย สําหรับข้อมูลผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าว มีความสําคัญมาก เพราะหากเผยแพร่ไปยังสาธารณชนจะส่งผลสะท้อนทางลบ
กลับมายังมหาวิทยาลัยค่อนข้างมาก 
 ๓. คณะครุศาสตร์เป็นคณะที่มีความสําคัญค่อนข้างมาก อีกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ยังคาดหวังให้มีการพัฒนาด้านการผลิตครูครั้งใหญ่ ราชภัฏมีรากฐานมาจากวิทยาลัยครู เป็นสถานที่ผลิตครู 
ที่มีคุณภาพ ประกอบกับขณะน้ีคณะครุศาสตร์ได้ประธานกรรมการประจําคณะเรียบร้อยแล้ว จึงขอฝาก
ประธานกรรมการประจําคณะครุศาสตร์พิจารณาดําเนินการแก้ไขปรับปรุงด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ผลการประเมิน 
ในปีถัดไปดีขึ้น ตลอดจนผู้บริหารที่มีส่วนเก่ียวข้องและดูแลงานด้านวิชาการต้องช่วยกันพิจารณาและหาทางแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว 
 ๔. มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการเข้าค่ายอย่างเข้มข้น โดยให้มีผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 
ในระดับรองศาสตราจารย์มาเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับอาจารย์เพ่ือทําการขอผลงานทางวิชาการ ซึ่งต้องทุ่มเท
งบประมาณให้กับกิจกรรมดังกล่าวอย่างเต็มที่ และต้องทําสัญญาระหว่างอาจารย์กับมหาวิทยาลัยโดยกําหนด
ช่วงระยะเวลาของการที่จะได้รับตําแหน่งทางวิชาการ 
 ๕. มหาวิทยาลัยมีโครงการต่าง ๆ อยู่แล้ว ควรนํามาพิจารณาดูว่าจะปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม
อย่างไร หากปล่อยให้เป็นไปตามสภาวการณ์ที่เป็นอยู่ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างล่าช้า มหาวิทยาลัย
ควรไปพิจารณาโดยเฉพาะหน้า ๑๒๑ เป็นต้นไป โดยให้พิจารณาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่าง ๆ ประกอบ 
 ๖. ควรมีการพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาในระดับหลักสูตรและระดับ
สาขาวิชา ของแต่ละคณะ หากปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วต้องมีเกณฑ์การประเมินในทุกระดับ และต้องทําข้อตกลง
ร่วมกันว่าจะดําเนินการอย่างไรหากได้รับผลการประเมินไม่ผ่านในรอบต่อไป 
 ๗. มหาวิทยาลัยกําหนดจัดโครงการ Work Shop และ KM ในวันที่ ๑๔ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ 
(ระดับหลักสูตร) และในวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ระดับคณะและระดับสถาบัน) ผลการดําเนินกิจกรรม
เป็นประการใดจะนํามาเรียนสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นข้อมูลให้สภามหาวิทยาลัยได้นําไประดมความคิดต่อไป 
 ๘. สภามหาวิทยาลัยควรมีเวลาเพ่ือพิจารณาเรื่องน้ีโดยเฉพาะ เน่ืองจากเร่ืองคุณภาพ 
ทางวิชาการ ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ควรมีการประชุมเพ่ือระดมความคิด
ประเด็นน้ีโดยเฉพาะ โดยให้มีระเบียบวาระอ่ืนน้อยที่สุด  
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 ๙. รายการใดที่ผลการประเมินต้องปรับปรุง มหาวิทยาลัยจะรับไปหาวิธีการแก้ไขปรับปรุง 
ให้ดีขึ้นอย่างเร็วที่สุด ส่วนรายการที่ผลการประเมินดีอยู่แล้ว ทั้งในระดับดีหรือดีมากก็ต้องรักษาไว้ รายการใด 
ที่ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ต้องพิจารณาว่าเรากําหนดเป้าหมายสูงไปหรือไม่ หรืออาจพิจารณาดูจาก
ผลการเปรียบเทียบปี ๒๕๕๗ กับปี ๒๕๕๘ ว่ารายการใดในปี ๒๕๕๗ ได้รับผลการประเมินน้อย แต่สามารถ 
ทําได้ดีขึ้นในปี ๒๕๕๘ แม้ว่าอาจจะยังไม่ถึงระดับดีเพราะว่าอยู่ระดับต้องปรับปรุง ก็อาจถือได้ว่ามหาวิทยาลัย
มีการพัฒนาและดําเนินการตามข้ันตอนที่ถูกต้องแล้ว สําหรับกระบวนการที่อธิการบดีได้ดําเนินการแก้ไข
ปัญหาอาจารย์ประจําหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น้ัน น่าจะเห็นผลในปีการศึกษาถัดไป  
ซึ่งเป็นตัวอย่างหน่ึงที่ต้องเร่งดําเนินการแก้ไข  
 ๑๐. ทุกคนควรตระหนักให้ดีว่าหากผลการประเมินน้ีเผยแพร่ไปสู่สาธารณะแล้ว ต้องมี
ผลกระทบด้านลบต่อมหาวิทยาลัยค่อนข้างมาก ฉะน้ัน ต้องรวมพลังกันอย่างเต็มที่ คณะกรรมการประจําคณะ
ต่าง ๆ ต้องร่วมทํากิจกรรม Work Shop ระดับคณะ มหาวิทยาลัยต้องเชิญคณะกรรมการประจําคณะร่วมด้วย 
เพ่ือจะได้รับทราบและช่วยระดมความคิด และให้ความคิดเห็นต่าง ๆ ที่จะนําไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป ผลการดําเนิน
กิจกรรมเป็นประการใดให้นํามารายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบหรือพิจารณาประเด็นดังกล่าวอย่างละเอียด 
เพ่ือทําให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ  
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจํา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับสถาบัน รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาเพ่ือดําเนินการอย่างจริงจัง 
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาระดมความคิดต่อไป 

 
 ๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 
  
  ๔.๔.๑ (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลยั พ.ศ. .... 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) นําเสนอท่ีประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติ
เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. .... และมอบ อนุ ก.บ.ม. ดําเนินการเพิ่มความในบทเฉพาะกาลเก่ียวกับการนับระยะเวลาตามข้อ ๒๕ 
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยที่ร่างข้อบังคับฯ ฉบับน้ี ผ่านการพิจารณาของอนุ ก.บ.ม. ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๑ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
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ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ควรให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยกลับไปศึกษาข้อบังคับฯ ดังกล่าวให้รอบคอบ แล้วมา

พิจารณาว่าส่วนใดที่ควรประกาศใช้ได้ ส่วนใดที่ควรแก้ไขปรับปรุง เช่น เรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามา 
เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย (๑) ต้องมีสัญชาติไทย กรณีน้ี อาจต้องเปิดให้เป็นกรณียกเว้นหรือไม่ เน่ืองจาก
บางเวลามหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องจ้างอาจารย์ต่างชาติในบางสาขาวิชา ส่วนประเด็นอ่ืน ๆ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยต้องไปพิจารณาดูว่ามีประเด็นใดที่ควรปรับให้เหมาะกับภาพในอนาคตของมหาวิทยาลัย  

๒. ถึงแม้ว่ากรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ได้มีการเวียน (ร่าง) ข้อบังคับฯ  
ไปยังอาจารย์ในทุกคณะเรียบร้อยแล้ว โดยให้อาจารย์ในคณะต่าง ๆ สามารถวิพากษ์และนําเสนอในส่วน 
ที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ตาม แต่กรรมการสภามหาวิทยาลัยยังไม่เคยได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับฯ 
ดังกล่าวอย่างละเอียด จึงควรให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ศึกษาให้รอบคอบก่อน   

๓. หน้า ๑๒๗ เรื่องสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ตาม (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับน้ี  
ไม่ได้กล่าวความเป็นมา หรือหน้า ๑๓๘ ข้อ ๓๙ โทษทางวินัยของข้าราชการน้ัน หากข้าราชการถูกลงโทษ 
ต้องมีการอุทธรณ์ แต่ของพนักงานมหาวิทยาลัยมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การอุทธรณ์
และการพิจารณาอุทธรณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่ในข้อน้ีอาจทําให้ระบบการอุทธรณ์ 
เป็นหมัน เช่น ข้อ ๓๙ “พนักงานผู้ใดกระทําผิดทางวินัย จะต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษ
ตามท่ีกําหนดไว้ในหมวด ๗ การดําเนินการทางวินัย” และคําว่าเว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษ ใครเป็นผู้งดโทษ 
เป็นต้น  

๔. มีความเห็นว่า หากข้อบังคับฯ ฉบับน้ี สามารถอนุมัติให้ใช้ได้จะเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน
มหาวิทยาลัยอย่างมาก มากกว่าที่จะไปพิจารณาในข้อจํากัดต่าง ๆ ผลประโยชน์ที่พนักงานมหาวิทยาลัย 
จะได้รับทันทีคือการทําสัญญาจ้าง ๖๐ ปี อีกทั้ง กรณีอ่ืนที่จําเป็นต้องใช้ข้อบังคับฉบับน้ี เช่น โรงเรียนสาธิต 
การกําหนดตําแหน่งของครูโรงเรียนสาธิตไว้เป็นวิทยฐานะต่าง ๆ เพ่ือออกคําสั่งแต่งต้ังให้ครูที่มีอยู่ในปัจจุบัน
จะได้เริ่มต้นเป็นครูปฏิบัติการ ซึ่ง ณ ขณะนี้ไม่สามารถต้ังได้ เพราะต้องรอข้อบังคับฯ ฉบับน้ี  

๕. ที่ผ่านมาได้เห็นกระบวนการนําเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่ส่งไปยังคณะต่าง ๆ แต่ไม่เห็น
กระบวนการท่ีสรุปว่าเห็นด้วยหรือตัดแก้ไขส่วนใด ได้มาเห็นอีกทีในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ยกตัวอย่างเช่น หน้า ๑๓๔ ข้อ ๒๕ (๑) เคยให้เหตุผลไว้ว่ามหาวิทยาลัย 
รับอาจารย์มาและต้องสอนภายในหน่ึงสัปดาห์ ซึ่งยังไม่ได้บ่มเพาะการพัฒนาเรื่องการเรียนการสอนหรือการเป็นครู 
เพราะอาจารย์สําเร็จการศึกษาในสายวิชาชีพมาไม่ได้สําเร็จการศึกษาในสายวิชาชีพครู ทําให้ทักษะการเป็นครู
ค่อนข้างน้อย และกว่าอาจารย์จะสามารถทําเอกสารประกอบการสอนได้ก็ใช้เวลาค่อนข้างนาน จึงเสนอไว้ว่า
หากให้ระยะเวลาภายในห้าปีอาจจะค่อนข้างน้อยไป เพราะการจะผลิตตําราหรือเอกสารประกอบการสอน 
ต้องใช้ประสบการณ์และการเรียนรู้ค่อนข้างนาน จึงเสนอว่าเป็นเจ็ดปีบวกสองปีได้หรือไม่ คือภายในระยะเวลา 
๗ ปี นับแต่วันเริ่มทําสัญญา ต่อไปอีก ๒ ปี เป็น ๙ ปี อันน้ีคือระบุไว้ในข้อบังคับเพียงเพ่ือเมตตาธรรม แต่ด้วย
จิตสํานึกแล้วอาจารย์ก็ไม่ควรรอเวลาให้ถึง ๗ ปี หรือไม่ควรถึง ๙  

๖. ควรมอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาทบทวน 
ในประเด็นต่าง ๆ อีกคร้ังหน่ึงให้ตกผลึกก่อน แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง  
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๗. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาดูว่าควรมีหมวดว่าด้วยการพัฒนาหรือไม่ ซึ่งมีความจําเป็น
ค่อนข้างมาก ลองเปิดกรอบความคิดให้กว้าง ผู้ที่จะเข้ามาทํางานในมหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยให้โอกาส 
ในการพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่แล้วแต่ตัวบุคคลเองไม่พัฒนาก็ต้องยอมรับผลท่ีจะตามมาเช่นกัน มิเช่นน้ัน
มหาวิทยาลัยอาจเกิดความเสียหายและจะก้าวเป็นมหาวิทยาลัยช้ันดีได้อย่างไร มหาวิทยาลัยควรยึดหลัก 
ความยุติธรรม คือ ต้องให้ความยุติธรรมกับผู้ที่จะเข้ามาและต้องให้ความยุติธรรมกับมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน 
เพราะมหาวิทยาลัยต้องวางเป้าหมายให้สูง แต่ต้องส่งเสริม พัฒนาควบคู่กันไปเพ่ือให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้  

๘. การคัดคนเป็นกระบวนการที่สําคัญที่สุด ทําอย่างไรให้ได้บุคคลที่มีคุณภาพ และ
มหาวิทยาลัยจะทําอย่างไรให้บุคคลท่ีมีคุณภาพอยู่กับมหาวิทยาลัยได้นานท่ีสุด ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้
มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ การสร้างขวัญและกําลังใจของบุคลากร  

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 มอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) นําข้อเสนอแนะของกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 
 

๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงบประมาณและการเงนิ 
 
- ไม่มี - 

 
๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 
- ไม่มี - 

 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 
 ๕.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรือ่ง นโยบายและแนวทางพฒันาคณะครุศาสตร์  

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นกรอบในการสรรหา 
คณบดีคณะครุศาสตร ์

 
 อาจารย์ถนัด บุญชัย ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่งแจ้งที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบาย
และแนวทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ เพ่ือให้เป็นกรอบในการ
สรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

  



๒๖ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแนวทางพัฒนาคณะครุศาสตร์ 

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ รายละเอียด
ตาม (ร่าง) ประกาศฯ ที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ 
 
 ๕.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรือ่ง นโยบายและแนวทางพฒันาคณะมนษุยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓  
เพื่อใช้เปน็กรอบในการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

 
 อาจารย์ถนัด บุญชัย ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่งแจ้งที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบาย
และแนวทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
เพ่ือให้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๒ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแนวทางพัฒนาคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสรรหา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตาม (ร่าง) ประกาศฯ ที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ 
 
 ๕.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรือ่ง นโยบายและแนวทางพฒันาคณะวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี ในช่วงปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓  
เพื่อใช้เปน็กรอบในการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 
 อาจารย์ถนัด บุญชัย ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่งแจ้งที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบาย
และแนวทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ เพ่ือให้
เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๓ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแนวทางพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รายละเอียดตาม (ร่าง) ประกาศฯ ที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ 
 



๒๗ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๕.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรือ่ง นโยบายและแนวทางพฒันาคณะวิทยาการจัดการ  
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓  
เพื่อใช้เปน็กรอบในการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 
 อาจารย์ถนัด บุญชัย ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่งแจ้งที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบาย
และแนวทางการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ เพ่ือให้เป็นกรอบ 
ในการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๔ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแนวทางพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ 

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
รายละเอียดตาม (ร่าง) ประกาศฯ ที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ 
 
 ๕.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรือ่ง นโยบายและแนวทางพฒันาสถาบนัวิจัย 

และพัฒนา ในช่วงปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นกรอบในการสรรหา
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 อาจารย์ถนัด บุญชัย ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่งแจ้งที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงาน 
ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบายและแนวทาง 
การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ เพ่ือให้เป็นกรอบในการสรรหา
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๕ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแนวทางพัฒนาสถาบันวิจัย

และพัฒนา ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา รายละเอียดตาม (ร่าง) ประกาศฯ ที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ 
 
  



๒๘ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๕.๖ การให้โอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๑ ราย 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีอัตราว่างระหว่างปี 
ตําแหน่งเลขที่ ๐๐๙๐ จึงมีความประสงค์ขอรับโอน นางสาวอุษณีย์ มาลี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ไปสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
ต้ังแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทั้งน้ีได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๖ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ การให้โอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของนางสาวอุษณีย์ มาลี ข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ไปสังกัด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต้ังแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 
 ๕.๗ การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและด้านการพัฒนาท้องถ่ิน 

ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับองค์การบริหารส่วนตําบลป่าแป๋  
อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสถาบันวิจัย
และพัฒนาได้ทําข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและด้านการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ กับองค์การบริหารส่วนตําบลป่าแป๋ อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือแสดงเจตจํานงที่จะร่วมมือ
ด้านวิชาการและด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๗ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและด้านการพัฒนาท้องถิ่น 

ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับองค์การบริหารส่วนตําบลป่าแป๋ อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 ๖.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

(ระเบยีบวาระที่ ๑.๓.๓ ๔.๖.๓ และ ๖.๑ (วาระลับ)) 
 
 การประชุมในระเบียบวาระที่ ๖.๑ เป็นการประชุมลับ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในระเบียบวาระการประชุมน้ี 
เป็นช้ันลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย              
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
  



๒๙ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ดังน้ัน มติวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ 
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๓, ๔.๖.๓ และ ๖.๑ (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม   
 
 ๖.๒ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 

(ระเบยีบวาระที่ ๔.๖.๒ และ ๔.๖.๓ (วาระลับ)) 
 
 การประชุมในระเบียบวาระที่ ๖.๒ เป็นการประชุมลับ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในระเบียบวาระการประชุมน้ี 
เป็นช้ันลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย              
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ 
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๒ และ ๔.๖.๓ (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม   
 
 ๖.๓ การนําเสนอชือ่ผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีและผู้อํานวยการสถาบัน ต่าง ๆ  

ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
 อาจารย์ถนัด บุญชัย ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่งนําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการ หัวหน้าส่วนราชการ 
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาเพ่ือจัดทําเป็นประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ต่อไป 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. ควรให้ผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีและผู้อํานวยการสถาบันที่ได้จากการสรรหา นําเสนอ
แนวทางการบริหารคณะ/สถาบัน ที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ/สถาบัน ต่อสภามหาวิทยาลัย 
  ๒. ควรให้เวลาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีและผู้อํานวยการสถาบันที่ได้จากการสรรหา
นําเสนอแนวทางการบริหารคณะ/สถาบัน ที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ/สถาบัน  
ต่อสภามหาวิทยาลัย พร้อมกับให้เวลาสําหรับการตอบคําถามจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมแล้วไม่เกิน 
๑๕ นาที/คน 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย  
  เห็นชอบให้ผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีและผู้อํานวยการสถาบันที่ได้จากการสรรหานําเสนอ
แนวทางการบริหารคณะ/สถาบัน ที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ/สถาบัน  
ต่อสภามหาวิทยาลัย พร้อมกับให้เวลาสําหรับการตอบคําถามจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมแล้วไม่เกิน 
๑๕ นาที/คน 
 
  



๓๐ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๖.๔ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอขอวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. เพ่ือให้ผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งคณบดีและผู้อํานวยการสถาบันที่ได้รับการสรรหานําเสนอแนวทางการบริหารคณะ/สถาบัน ของผู้เข้ารับ
การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดี/ผู้อํานวยการ ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย  
  รับทราบ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ 
   ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
   ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๕ น.  
 
 มนสิชา รัตนกิจ  นราธิป ปากหวาน   
 (นางสาวมนสิชา รัตนกิจ) (นายนราธิป ปากหวาน) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
  พรพิมล วงศส์ขุ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข) 
  รองอธิการบดี 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


